



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และได้การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๒ จึงขอความอนุเคราะห์อำเภอ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ หรือที่อันเหมาะสมให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(รยรุ่ง ไครบุตร)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

.....

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และได้มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ (เรียงตามเลขประจำตัวผู้สอบ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ในการประเมินครั้งที่ ๒ ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในการประเมินครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอุตตโม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๓

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินโดยเคร่งครัด ดังนี้

๒.๑ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

๒.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องไปถึงสถานที่ประเมินและรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา ที่กำหนด หากพ้นเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเมิน และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒

๒.๓ ให้ผู้มีสิทธิประเมินฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ

สุภาพสตรี : สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ กระโปรงหรือกางเกงทรงสุภาพสีดำ หรือสีสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สำหรับสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องแบบสุภาพได้

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำ หรือสีสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

๒.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน ไปแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการประเมิน ณ จุดรายงานตัวและสถานที่ประเมิน

๒.๕ ผู้มีสิทธิ...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒.๕ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการประเมิน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๒.๖ เมื่อเข้ารับการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่อยู่ระหว่างการประเมิน

๒.๗ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการประเมิน หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

จังหวัดสกลนครจะดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบด้วย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(รวยรุ่ง ไครบุตร)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล		
๐๐๑	นาย	นัฐพงษ์	แก้วมณี
๐๐๔	นาย	อภิสิทธิ์	พงษ์พิศ
๐๑๕	นางสาว	ศุภาพร	โช่เงิน
๐๒๘	นาย	ไกรศร	รันชิตโคตร
๐๔๘	นาย	เรวัตร์	สมบัติ